



คณะนิติศาสตร์

แผนการเรียนรู้ของรายวิชา

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร

“การศึกษาทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติและโอรับความหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก”

TLA 1: ทำให้บุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้)

TLA 2: มีคุณธรรมจริยธรรม

TLA 3: มีสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

TLA 4: ภูมิใจในชาติ

(TLA : Teaching and Learning Activities)

วิสัยทัศน์ : คณะนิติศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตนักกฎหมายของภาคเหนือ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ : 1. ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น

ค่านิยม : มีคุณธรรมจริยธรรม

สมรรถนะหลัก : มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการบริการวิชาการทางกฎหมายกับปัญหาสังคม

อัตลักษณ์นิสิต : เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติและดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งนักกฎหมาย

Life-Long Learning (LLL) คือ Communication Skills ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานิสิตใน 3 ด้าน

Human Language (ภาษาคน)

Technology Language (ภาษาคอม)

Legal Language (ภาษากฎหมาย)

โดยวิชากฎหมายปกครองนี้ เป็นวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนานิสิตในด้าน Human Language (ภาษาคน) และ Legal Language (ภาษากฎหมาย) ผ่านการเรียนการสอน การสนทนาในห้องเรียนและ กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร และการใช้ภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบและทำรายงาน

รหัสวิชา

230330

ชื่อวิชา

กฎหมายปกครอง

Administrative Law

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา นิติศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา 230330 ชื่อวิชา กฎหมายปกครอง
Administrative Law
2. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)

3. คำอธิบายรายวิชา

หลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครองฝ่ายปกครองการกระทำในทางการปกครองผลบังคับของคำสั่งทางปกครองการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองมาตรฐานการบังคับทางปกครองวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบริการสาธารณะการจดทะเบียนบริหารราชการรวมทั้งศึกษาถึงองค์การศาลปกครองอำนาจของศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง

General principle of administrative law and administrative organ, Administrative Acts, Administrative Procedure, Public service, National Government Organisation, Administrative Court and Procedure.

4. ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ ศึกษาทั่วไป เลือก กลุ่มสังคม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 2/2566

จำนวนผู้เรียน/กลุ่มเรียน : 130 คน /กลุ่ม

6. อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.ดร.ยอดพล เทพลีธา ผศ.ดร.ฉัตรพร ทาระบุตร
และ ดร.อชิษฐา อ้อตวงษ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ยอดพล เทพลีธา กลุ่ม 1
ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ, ผศ.ดร.ฉัตรพร ทาระบุตร กลุ่ม 2
ดร.อชิษฐา อ้อตวงษ์ กลุ่ม 3

7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) [ไม่มี] [มี ระบุ.....]

8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) [ไม่มี] [มี ระบุ.....]

9. สถานที่เรียน : อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. วันเดือนปีที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา : 18 ตุลาคม 2566

หมวดที่ 2 รายละเอียดเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน

1. PLO ของหลักสูตร

[ระบุ PLO ทั้งหมดหรือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเท่านั้น]

PLO1.4 มีวินัย เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและหรือสังคม

PLO2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชานิติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

PLO3.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการนำความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ ทางด้านอื่นๆ เช่น ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาบูรณา การให้เกิดองค์ความรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง แก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ และเข้ากับสังคมไทย อาเซียนและสังคมโลกได้

PLO 4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหรือสังคม ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบ ผู้อื่น และมีจิตส านีกรับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

2. CLO ของรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนิสิตสามารถ

CLO 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

CLO 2. อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้อง

CLO 3 วิเคราะห์และสังเคราะห์กฎหมาย

CLO 4 มีความรับผิดชอบในการทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา Course Learning Outcomes (CLOs)		Learning Level	กิจกรรมการเรียนการสอน Teaching & Learning Activities	วิธีการประเมิน Assessment Methods	ความสอดคล้อง กับผลลัพธ์การ เรียนรู้ของ หลักสูตร Alignment with PLO
CLO 1	ปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ	Responding	- บรรยายหลักและทฤษฎี พร้อมยกฎีกาประกอบ - ตั้งคำถาม - ยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย	สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค	PLO1.4
CLO 2	อธิบายหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายปกครองได้ อย่างถูกต้อง	Apply Analyze	-ยกตัวอย่างข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายจาก บทความวิชาการ	คะแนนการมีส่วนร่วม ในห้องเรียน เช่น Quiz, ฝึกทำข้อสอบ เก่า, ทำรายงาน เป็น ต้น	PLO2.1
CLO 3	วิเคราะห์และ สังเคราะห์กฎหมาย	Analyze	- แก้ไขและจัดทำ ข้อเสนอแนะในประเด็น ปัญหาได้	คะแนนการมีส่วนร่วม ในห้องเรียน เช่น Quiz, ฝึกทำข้อสอบ เก่า, ทำรายงาน	PLO3.1
CLO 4	มีความรับผิดชอบใน การทำงาน	Articulation	- ปลูกฝังให้มีสำนึก อย่างวิญญูชนพึงกระทำ	ความสุจริตในการ วัดผล	PLO 4.3

รายวิชาที่นิสิตต้องไปทบทวนก่อนเรียน	รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนพร้อมกัน
- รายวิชา 230102 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น	-

3. ตารางความสัมพันธ์ของการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชา (CLOs)

รายวิชา	CLOs	PLOs	Skills	
กฎหมายปกครอง	CLO1 :	PLO1.4		GLO
	CLO2 :	PLO2.1	SSLOs	
	CLO3 :	PLO3.1	SSLOs	
	CLO4 :	PLO4.3		GLO

หมายเหตุ: 1. CLOs ของรายวิชา ต้องสอดคล้อง (Align) กับ PLOs ของหลักสูตรเท่านั้น และ CLOs ของรายวิชาใด วิชาหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องครบทุก ELOs ของหลักสูตร

2. SSLOs = Subject Specific Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้เฉพาะ); GLOs = Generic Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้ทั่วไป)

4.แผนการสอน

สัปดาห์ ที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบทเรียน	ความ สอดคล้อง กับ CLO	กิจกรรม การเรียน การสอน (TLA)	กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการ ประเมิน ¹ (Assessment Methods)	หมายเหตุ/ แหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
1	ความรู้พื้นฐานของ กฎหมายปกครอง ความแตกต่างระหว่าง กฎหมายมหาชนประเภท ต่างๆ	-อธิบายและ จำแนกประเภท ของกฎหมาย มหาชนได้ -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อชิษญา อ้อ ดวงษ์
2	การแบ่งแยกประเภทของ กฎหมายมหาชน	-อธิบายและเข้าใจ ประเภทของ กฎหมายมหาชน และสามารถแยก เขตอำนาจของ ศาลได้	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อชิษญา อ้อ ดวงษ์

¹ ควรเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักคะแนน (This part of assessment should account for the overall assessment weight.)

ลำดับที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบทเรียน	ความ สอดคล้อง กับ CLO	กิจกรรม การเรียนรู้ การสอน (TLA)	กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการ ประเมิน ¹ (Assessment Methods)	หมายเหตุ/ แหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
		-วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน			ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง		
3	โครงสร้างของฝ่าย ปกครองและองค์กรผู้ใช้อา นาจปกครอง - ฝ่ายบริหาร - ฝ่ายปกครอง - นิติบุคคลตามกฎหมาย มหาชน - เอกชนที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐ	-อธิบายและเข้าใจ องค์กรของฝ่าย ปกครองได้ -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อชิษฐา อ้อ ดวงษ์
4	การจัดระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน 1 - การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนกลาง - การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค	-อธิบายเข้าใจ ระบบบริหาร ราชการแผ่นดินใน ส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4			ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อชิษฐา อ้อ ดวงษ์
5	การจัดระเบียบบริหาร ราชการ 2	-อธิบายและเข้าใจ การกระจาย อำนาจและการ	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร.

ลำดับที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบทเรียน	ความ สอดคล้อง กับ CLO	กิจกรรม การเรียนรู้ (TLA)	กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการ ประเมิน ¹ (Assessment Methods)	หมายเหตุ/ แหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
	- การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นและ การกระจายอำนาจ	ปกครองส่วน ท้องถิ่น -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน			มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	คะแนนเก็บ ครั้งที่ 1 (10 คะแนน)	อชิษญา อ้อ ตวงษ์
6	การจัดทำบริการ สาธารณะ 1 - แนวคิดพื้นฐานในการ จัดทำบริการสาธารณะ - ประเภทของบริการ สาธารณะ	-อธิบายและเข้าใจ ภารกิจพื้นฐาน ของรัฐและ ประเภทของ ภารกิจ -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร. อชิษญา อ้อ ตวงษ์
7	บริการสาธารณะ 2 - องค์กรผู้จัดทำบริการ สาธารณะ	-อธิบายและทราบ ถึงหน่วยงานที่มี อำนาจในการ จัดทำบริการ สาธารณะและการ กำกับดูแล -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบกลาง ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร. อชิษญา อ้อ ตวงษ์

ลำดับที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบทเรียน	ความสอดคล้องกับ CLO	กิจกรรมการเรียนรู้ (TLA)	กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการประเมิน ¹ (Assessment Methods)	หมายเหตุ/แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (ถ้ามี)
8	สอบกลางภาค		1,2,3,4				ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร.อชิษฐา อ้อตวงษ์
9	ตำราทางปกครอง - ความหมายของตำราทางปกครอง - ลักษณะของการใช้อำนาจ - ประเภทของตำราทางปกครอง	-อธิบายและเข้าใจลักษณะของการใช้อำนาจแบบป้องกันและปราบปราม -วิเคราะห์กฎหมายได้ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีความรับผิดชอบในการทำงาน	1,2,3,4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ มอบหมายการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลายภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร.อชิษฐา อ้อตวงษ์
10	สัญญาทางปกครอง 1 - ความแตกต่างระหว่างสัญญาทางปกครองและสัญญาอื่น - ลักษณะของสัญญาทางปกครอง	-อธิบายและจำแนกประเภทของสัญญาตามกฎหมายเอกชนและมหาชนได้ -วิเคราะห์กฎหมายได้ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีความรับผิดชอบในการทำงาน	1,2,3,4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ มอบหมายการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลายภาค	ผศ.ดร.ฉัตรพร ทาระบุตร ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร.อชิษฐา อ้อตวงษ์
11	สัญญาทางปกครอง 2 - คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง	-อธิบายและจำแนกประเภทของสัญญาตามกฎหมาย	1,2,3,4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/	สอบปลายภาค	ผศ.ดร.ฉัตรพร ทาระบุตร ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธิ์า ดร.

ลำดับ ที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบทเรียน	ความ สอดคล้อง กับ CLO	กิจกรรม การเรียนรู้ การสอน (TLA)	กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการ ประเมิน ¹ (Assessm ent Methods)	หมายเหตุ/ แหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
	- ประเภทของสัญญาทาง ปกครอง	กฎหมายเอกชน และมหาชนได้ -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน			มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง		อχιขญา อ้อ ตวงษ์
12	การกระทำของฝ่าย ปกครอง 1 - คำสั่งทั่วไปทางปกครอง - ปฏิบัติการทางปกครอง - กฎ	-อธิบายและเข้าใจ รูปแบบของการใช้ อำนาจของฝ่าย ปกครอง -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลาย ภาค	ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อχιขญา อ้อ ตวงษ์
13	การกระทำของฝ่าย ปกครอง 2 - คำสั่งทางปกครอง	-อธิบายและเข้าใจ การใช้อำนาจตาม กฎหมายในการ ออกคำสั่ง -วิเคราะห์ กฎหมายได้ -ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับและมี ความรับผิดชอบ ในการทำงาน	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลาย ภาค	ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร ผศ. ดร.ยอดพล เทพสิทธา ดร. อχιขญา อ้อ ตวงษ์
14	การควบคุมฝ่ายปกครอง 1	-อธิบายและเข้าใจ การควบคุมการใช้	1,2,3, 4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น/ มอบหมาย การบ้านเพื่อให้ ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง	-สอบปลาย ภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.

ลำดับที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบทเรียน	ความสอดคล้องกับ CLO	กิจกรรมการเรียนรู้ (TLA)	กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการประเมิน ¹ (Assessment Methods)	หมายเหตุ/แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม (ถ้ามี)
	- หลักทั่วไปของการควบคุมฝ่ายปกครอง - การควบคุมภายในฝ่ายปกครอง	อำนาจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรฝ่ายปกครอง -วิเคราะห์กฎหมายได้ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีความรับผิดชอบในการทำงาน			แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ มอบหมายการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	-คะแนนเก็บครั้งที่ 2 (10 คะแนน)	ดร.ยอดพล เทพสีธา ดร. อชิษฐา อ้อตวงษ์
15	การควบคุมฝ่ายปกครอง 2 - การควบคุมภายนอกฝ่ายปกครอง - การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ	-อธิบายและเข้าใจการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง -วิเคราะห์กฎหมายได้ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีความรับผิดชอบในการทำงาน	1,2,3,4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ มอบหมายการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลายภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.ดร.ยอดพล เทพสีธา ดร. อชิษฐา อ้อตวงษ์
16	การควบคุมโดยองค์กรอื่นนอกฝ่ายปกครอง	-อธิบายและเข้าใจการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ -วิเคราะห์กฎหมายได้ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีความรับผิดชอบในการทำงาน	1,2,3,4	1,2,4	บรรยาย / อภิปรายซักถาม/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ มอบหมายการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	สอบปลายภาค	ผศ.ดร.นฤมล เสกธีระ ผศ.ดร.ยอดพล เทพสีธา ดร. อชิษฐา อ้อตวงษ์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อที่สอน	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายบทเรียน	ความ สอดคล้อง กับ CLO	กิจกรรม การเรียน การสอน (TLA)	กิจกรรมการเรียน การสอน/สื่อที่ใช้	วิธีการ ประเมิน ¹ (Assessm ent Methods)	หมายเหตุ/ แหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
		ความรับผิดชอบ ในการทำงาน					
17-18	สอบปลายภาค						

5. สื่อทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

- เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, **หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน**, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ, วิญญูชน), 2556
- ยอดพล เทพสิทธิธา, **เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีปกครอง**, สาเนา, 2559
- ชาญชัย แสวงศักดิ์, **คำอธิบายกฎหมายปกครอง**, กรุงเทพฯ, วิญญูชน, 2551 (นิติบุคคลใน ก.ม.มหาชน)
- กมลชัย รัตนสกววงศ์, **หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน**, กรุงเทพฯ, นิติธรรม, 2544
- ชาญชัย แสวงศักดิ์, **กฎหมายปกครอง: แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้**, กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545
- บรรศักดิ์ อูวรรธโรณ, **กฎหมายมหาชน เล่ม 2**, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นิติธรรมพิมพ์ครั้งที่1, 2537
- โกคิน พลกุล ชาญชัย แสวงศักดิ์, **หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น**, กรุงเทพฯ, นิติธรรม, 2544
- มานิตย์ จุมปา, **คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร**, กรุงเทพฯ, บริษัท วิ.พี. ันท์, 2551
- วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, **การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ ในรวมบทความในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์**, กรุงเทพฯ, พี. เค. พรินติ้งเฮ้าส์, 2531
- สมคิด เลิศไพฑูรย์, **ข้อความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกำกับทางปกครอง ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์**, กรุงเทพฯ, พี. เค. พรินติ้งเฮ้าส์, 2531
- วรเจตน์ ภาคีรัตน์, **กฎหมายปกครองภาคทั่วไป กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์**, 2554
- นันทวัฒน์ บรรมานันท์, **กฎหมายปกครอง**, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
- กมลชัย รัตนสกววงศ์, **กฎหมายปกครอง**, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548

หมวดที่ 3 การประเมินผลรายวิชา

3.1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (CLO)

ผลการเรียนรู้ตาม CLO	วิธีการประเมินผลชนิด มีหลายรูปแบบซึ่ง สอดคล้องกับ CLOs	สัปดาห์ที่ ประเมิน	สัดส่วนของการ ประเมินผล
1,2,3	คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เช่น Quiz, ฝึกทำ ข้อสอบเก่า, ทำรายงาน เป็นต้น	ทุกสัปดาห์	10 %
1,2,3	สอบกลางภาค	8	30-40 %
1,2,3	สอบปลายภาค	16-17	50-60 %
รวม			100%

3.2 การวัดและประเมินผล (ตารางเกรด)

เกรด	ช่วงเกรด
A	80+
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49

(ลงชื่อ)

(ชื่อ)

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)

วันที่รายงาน.....

(ลงชื่อ)

(ชื่อ)

ประธานหลักสูตร

วันที่ตรวจสอบ.....